



ประกาศกรมสุขภาพจิต
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ

ตามที่กรมสุขภาพจิตได้มีประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากข้าราชการราย นางสาวชนิภรรดา ไทยสังคม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุขสุขภาพจิต) ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๔๗ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและเลื่อนตำแหน่งขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านสาธารณสุขสุขภาพจิต) ในตำแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อผลงานทางวิชาการที่ขอประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากเดิม “การประเมินผลรูปแบบการให้บริการเฝ้าระวังผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มผู้กักตัวในสถานกักกันตัวแห่งรัฐตามแนวทางการดูแลสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง” เป็น “ผลของรูปแบบการให้บริการเฝ้าระวังผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มผู้กักตัวในสถานกักกันตัวแห่งรัฐตามแนวทางการดูแลสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสังกัดกรมสุขภาพจิต” โดยเป็นการขอเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับหลักวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการการคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของกรมสุขภาพจิต ชุดที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการที่จะส่งเข้ารับการประเมินดังกล่าวได้ โดยเห็นว่าเป็นการขอเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการให้สอดคล้องกับลักษณะของการตั้งชื่อผลงานหรือรายงานการศึกษาตามหลักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใช้การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของผลงานทางวิชาการที่นำเสนอเพื่อขอคัดเลือก

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการดังกล่าว กำหนดให้มีการหักท้วงภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กรมสุขภาพจิตมีประกาศให้เปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ

ทั้งนี้ การหักท้วงหากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่า ข้อหักท้วงเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ให้ดำเนินการสอบสวนผู้หักท้วง เพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามความเห็นสมควรต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต